

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 8 - 14 มิ.ย 2566

เหตุการณ์อื่น ๆ

ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 10 มิถุนายน 2566 มีรายงานข่าว พบปลาตายผิดปกติ ที่คลองตากวน เทศบาลเมืองมบตาพุด จ. ระยอง โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้จับปลา ที่ลอยขึ้นมาในคลองดังกล่าว พบว่าปลามีกลิ่นเหม็นและน้ำในคลอง ก็มีกลิ่นเหม็นด้วย ชาวบ้านที่ลงไป ในคลองเพื่อเก็บปลามีอาการแสบตา คาดว่าสาเหตุจากน้ำที่ปนเปื้อน ในคลองและเป็นสาเหตุให้ปลาตาย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และแจ้งสาเหตุที่ปลาตาย มาตายอย่างผิดปกติ เพื่อให้ชาวบ้าน ได้รับข้อมูล และปฏิบัติตัวได้อย่าง ถูกต้อง
- สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนให้ระมัดระวัง " กิ่งก้อ " แม้จะไม่ใช้สัตว์อันตราย แต่มีพิษที่ส่งผลให้ผิวหนังระคายเคืองได้ ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่พบกิ่งก้อได้บ่อย ในบริเวณบ้านหรือสวนสาธารณะ ขอให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยง การสัมผัสกับกิ่งก้อโดยตรง อาจถูก สารพิษของกิ่งก้อซึ่งจะปล่อยออกมา จากบริเวณข้างลำตัว สารพิษนี้มีฤทธิ์ฆ่าสัตว์เล็ก ๆ ประเภท มดหรือแมลงเท่านั้น แต่สำหรับ มนุษย์เมื่อสัมผัสพิษจากกิ่งก้อโดยตรง ทำให้ผิวหนังมีแผลไหม้ และบางราย อาจจะมีอาการปวด รวมทั้งมีการ ระคายเคืองของผิวหนังร่วมด้วย ทั้งนี้หากถูกพิษของกิ่งก้อ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำสุกทันที โดยทั่วไปอาการจะหาย ภายใน 1 สัปดาห์ หากมีอาการรุนแรง ให้รีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รู้ทัน...อาการต้องเสียจากเชื้อ " โนโรไวรัส "

จากกรณีเกิดโรคอุจจาระร่วงระบาดในหลายพื้นที่ โดยพบผู้ป่วยจำนวนมากในทุกกลุ่มอายุ สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการบริโภคน้ำดื่มและน้ำแข็งที่มีการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เหตุการณ์นี้คล้ายกับการระบาดของโรคอุจจาระร่วง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนั้นพบผู้ป่วยกว่า 300 ราย สาเหตุเกิดจากเชื้อโนโรไวรัสที่ปนเปื้อนมากับน้ำแข็ง โนโรไวรัสเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร พบได้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป อาหาร น้ำ และน้ำแข็ง ติดต่อกับระบบทางเดินอาหาร โดยการรับประทานอาหาร ที่มีการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าว อาการจะเกิดขึ้นหลังรับเชื้อ ภายใน 12 - 48 ชั่วโมง ได้แก่ ถ่ายอุจจาระเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีไข้ต่ำ ๆ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย อาการถ่ายเหลวจะดีขึ้น ภายใน 24 - 72 ชั่วโมง โรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกัน โดยทั่วไปสามารถหายเองได้ สำหรับเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หากได้รับการรักษาเบื้องต้นที่ถูกต้อง เช่น ถ้ามีอาการขาดน้ำให้ดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทนและรับประทานอาหารอ่อน ๆ อาการจะดีขึ้นและหายได้เองภายใน 2 - 3 วัน แต่ถ้าเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หากมีอาการรุนแรงถึงขั้นถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำตลอดเวลา ต้องนำส่งโรงพยาบาลทันทีและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะอาจเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ การป้องกันนอกเหนือจากการมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้องแล้วกระบวนการผลิตน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ รวมทั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งมีความสำคัญมาก หากกระบวนการผลิตไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโนโรไวรัสได้



ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ แจงอสต. ประสานกับ จนท. สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบถึงข่าวการระบาดของโรคทางเดินอาหารจากเชื้อโนโรไวรัส โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ การดูแลตนเองเบื้องต้น จะเห็นว่าจากข่าวการระบาดของโนโรไวรัสนั้น บ่อยครั้งสาเหตุมาจากน้ำดื่มและน้ำแข็ง หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ รวมทั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง ควรเน้นย้ำผู้ผลิตให้เห็นความสำคัญของน้ำที่นำมาผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีแบคทีเรียหรือไวรัสปนเปื้อน น้ำประปาในหมู่บ้านควรตรวจสอบปริมาณคลอรีนในน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนบางพื้นที่ที่ยังใช้น้ำบาดาลต้องมีกระบวนการกรองและเติมคลอรีนด้วยเช่นกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบโรงงานดังกล่าวในพื้นที่ ให้มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งโรงงานผู้ผลิตเองต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโนโรไวรัส

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ

oic.ddc@gmail.com

02-5903832

www.ddc.go.th/oic

อ้างอิง

- <https://www.pptvhd36.com/health/news/3474>
- <https://pr.moph.go.th/index.php?url=pr/detail/2/02/186961/>
- https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3839643
- <https://www.bangkokbiznews.com/health/well-being/1054634>
- <https://www.nationtv.tv/news/region/378919106>
- <https://www.facebook.com/photo/?fbid=583843700598365&set=a.247529827563089>
- ขอบคุณภาพจาก: http://healthyphuket.com/photo/news/1454641642_photo9.jpg